




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>เปิดตัวระบบส่งต่อออนไลน์ MOPH Refer</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพิ่มสื่อ นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบการส่งต่อรักษาออนไลน์ MOPH Refer และ Imaging Hub ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดิจิทัลปี 2568 เพื่อสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการรักษาด้วยระบบดิจิทัล มีเป้าหมายสำคัญคือ การลดภาระให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งลดปัญหาเอกสารด้วยการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารกระดาษ ลดปัญหาความแออัดและการรอคอยที่รพ. โดยผู้ป่วยสามารถขออนุมัติต่ออายุใบส่งตัวได้ด้วยตนเองทาง “หมอพร้อม” บนโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเดินทางมารอพบแพทย์เหมือนในอดีต และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการเอ็กซเรย์ โดยมีระบบส่งต่อภาพถ่ายทางรังสี ช่วยให้แพทย์ทราบข้อมูลและเตรียมการล่วงหน้าได้ ไม่ต้องเสียเวลาถ่ายภาพเอ็กซเรย์ซ้ำ ล่าสุด ได้เปิดตัวระบบดังกล่าวที่เขตสุขภาพที่ 8 จ.หนองคาย โดยทีมแพทย์รพ.หนองคายได้สาธิตการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.อุดรธานี การทำ Telemedicine การต่ออายุใบส่งตัวออนไลน์ผ่านระบบหมอพร้อม และแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลภาพถ่ายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ผ่านระบบ Imaging Hub ซึ่งเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมาก</p>	
<p><b>โซว์ผลงาน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., บ้านเมือง, inn, hfocus, newtv)</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สร. เผยในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สร. ที่ผ่านมา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.สร. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานร่าง พ.ร.บ. ต่างๆ ของหน่วยงานใน สร. ภายใต้การกำกับดูแลของรมว.สร. ที่ผ่านมาเพียง 250 วัน สร. และสปสช.ได้จัดทำ พ.ร.บ. ถึง 6 ฉบับ เสร็จสิ้นไปแล้ว 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข ร่างพ.ร.บ. สุขภาพจิต ร่างพ.ร.บ. อสม. และ ร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวทั้ง 4 ฉบับ ได้ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎร โดยจะเห็นได้ว่า รมว.สร. มีความชำนาญในเรื่องการออกกฎหมาย ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายครั้งใหญ่ของกระทรวงฯ ที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมเตรียมปรับปรุงพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>	
<p><b>คำเสี่ยงภัยโควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2568 มีรายงานการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา กรณี สสจ.อำนาจเจริญ ออกประกาศแจ้งความก้าวหน้าการติดตามค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 ระบุว่า สสจ.อำนาจเจริญ ได้ประสานกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สป.สร. เพื่อติดตามการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด 19 จ.อำนาจเจริญ ซึ่งงปม.การเบิกจ่ายจะทราบจำนวนคงเหลือทั้งหมด ในวันที่ 31 ม.ค.2568 หลังจากนั้น สร.จะดำเนินการส่งเรื่องให้สำนักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว ทั้งนี้ มีผู้ใช้ X รายหนึ่งแชร์ข้อมูลและระบุว่า “จ.เดียวในประเทศรับบทผู้ประสบภัย รอดูจะได้จริงไหม” ส่วนงบค่าเสี่ยงภัยโควิดนอกสังกัด สร.ปัญหาคือเอกสารของหน่วยงานนอกสังกัด พบบางส่วนเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถหาหลักฐานมารองรับได้ครบถ้วน ส่วนที่ส่งมาแล้ว ทาง สร. กำลังช่วยตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนเบิกจ่าย ซึ่งพยายามทำให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายทันเดือนม.ค 2568 หรือไม่ อยู่ที่หลักฐานของหน่วยงานเป็นสำคัญ</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, Line)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น โรคปอดมะเร็ง และหัวใจ แต่ยากจะชี้ชัดว่าเกิดจากฝุ่นโดยตรงเพราะมีปัจจัยร่วมอื่น ๆ กรมอนามัยจึงนำเสนอมาตรการป้องกันเฉพาะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เช่น มังสวิรัติ และห้องปลอดฝุ่น โดยมังสวิรัติเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งมีกระทบการวิจัยในเรื่องนี้มาแล้วในเขตพื้นที่จ.เชียงใหม่และใกล้เคียง ที่พบว่าช่วยลดอัตราการความเจ็บป่วยได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาได้มากถึง 5-6 หมื่นบาทต่อคน พร้อมเตรียมเสนอของบกลางเพื่อแจกจ่ายมังและสร้างห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยง โดยจะหารือในที่ประชุม ครม. วันที่ 13 ม.ค.</p>	
<p><b>แนะนำแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ห่วงประชาชนทุกกลุ่มวัยเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะ 3 กลุ่มอาการที่มักพบบ่อย เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ อากาศปวดกล้ามเนื้อ และอาการทางผิวหนังแนะนำสมุนไพรใกล้ตัวใช้ดูแลสุขภาพ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร ยาปราบชมพูทวีป ยาเถาวัลย์เปรียง ยาประคบว่านหางจระเข้ และสมุนไพรใกล้ตัว รสขมเปรี้ยว เผ็ดร้อน ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว</p>	
<p><b>อหิวตโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- มีรายงานหน่วยงานสาธารณสุขไทย และหน่วยงานสาธารณสุข (SMRU) ของภาคเอกชนพบผู้ป่วยติดเชื้ออหิวตโรค 2 ราย สัญชาติเมียนมา เข้ารับการรักษาที่ คลินิก SMRU เป็นลูกจ้างภาคเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่จะเรา และลักลอบข้ามไปฝั่งเมียนมาที่ขเวไถ่ไถ่ และกลับมาเขตไทย ทำให้เกิดการระบาดของโรคอหิวตโรคอีก ทั้งนี้ หลังจากพบผู้ป่วยชาวเมียนมา 2 ราย ทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 อ.แม่สอด และเจ้าหน้าที่รพ.สต.แม่จะเรา บ้านวังผา ร่วมตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบถึงวิธีป้องกันโรค</p>	
<p><b>ไวรัส hMPV</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, โปสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, thebetter, nation, thebangkokinsight, voicetv, TNN, INN)</p> <p>- น.ส.ศศิกันต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึงกรณีเงินพบการระบาดของเชื้อ hMPV ว่า ไวรัส hMPV เป็นไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจที่มีมานานแล้ว ไม่ใช่โรคใหม่ และไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิด 19 พบได้ตลอดปี โดยใช้แนวทางการป้องกันโรคเช่นเดียวกับโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ พร้อมขอประชาชนอย่ากังวล และอย่าตระหนกกับข่าวในโซเชียลมีเดีย เนื่องจากมีข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริง ให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายในช่วง 1 สัปดาห์ หากมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจให้รีบไปพบแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, siamrathvariety)</p> <p>- นพ.ยง ภูวรวรรณ โปสต์ ระบุการระบาดของ hMPV ในประเทศไทยไม่ได้เพิ่มขึ้น โดยจะพบมากในฤดูฝนและค่อยๆ ลดลงจนถึงฤดูหนาว ข้อมูลการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พบประมาณเฉลี่ย 4-8% ของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ในช่วงโควิดไทยไม่พบระบาดในช่วงนั้นเพราะมีมาตรการควบคุมโรคทางเดินหายใจอย่างเข้ม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk)</p> <p>- Mr. Anak Agung Ngurah Kesumajaya หัวหน้าแผนกการทำด้านสาธารณสุขที่ Denpasar บาห์ลี ยืนยัน เกาะบาห์ลีใช้มาตรการป้องกันไวรัส HMPV แล้ว โดยเริ่มมาตรการมอนิเตอร์เที่ยวบินจากจีนและมาเลเซียเป็นพิเศษ หลังมีรายงานการระบาดหลายร้อยเคสในมาเลเซียและจีน</p> <p>- หนังสือพิมพ์อินดิเพนเดนธ์ของอังกฤษรายงานว่า EU แลกเปลี่ยนเฝ้าระวังไวรัส HMPV เช่นเดียวกับเกาะบาห์ลีและสหรัฐฯ หลังการระบาดของไวรัส hMPV ในจีน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประจำ University of East Anglia ออกมารับรองว่ายังไม่เห็นสัญญาณของการระบาดของไวรัส HMPV จะเกิดขึ้นร้ายแรงเหมือนไวรัสโควิด 19 ในระดับโลก แม้จะมีการพบผู้ป่วยเกิดขึ้นในอังกฤษเมื่อไม่นานมานี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นสพ. Qilu Evening Post พบร้านขายยาเริ่มเพิ่มราคาขายของยาชื่อ Xofluza มาอยู่ที่ 300 หยวน (£33) ต่อ 1 กล่อง ซึ่งส่วนผสมหลักของยา Xofluzaa คือ Baloxavir Marboxil ที่เป็นยาป้องกันไวรัส และถูกเรียกเป็นยาเม็ดมหัศจรรย์สำหรับการรักษาโรคอาการคล้ายโรคไขหวัดใหญ่</p>	